

Số : 403 /KH-LĐLĐ

Quận I, ngày 04 tháng 7 năm 2016

KẾ HOẠCH

Bình chọn “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở năm 2016

Thực hiện Hướng dẫn số 178/HD-LĐLĐ ngày 22/4/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về việc “Tuyên dương người cán bộ công đoàn của chúng tôi” kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016) Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 1 hướng dẫn CĐCS thực hiện kế hoạch bình chọn “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở năm 2016 với những nội dung sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Biểu dương, tôn vinh các cán bộ CĐCS đã có nhiều thành tích trong việc tổ chức các hoạt động vì đoàn viên công đoàn, vì sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn, góp phần hình thành chân dung người cán bộ công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

- Nhân rộng bài học kinh nghiệm thực tiễn về nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả của cán bộ CĐCS trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Thông qua hiệu quả công việc đạt được, thể hiện rõ nét vai trò cá nhân để bình chọn đúng người có thành tích hoạt động công đoàn tiêu biểu.

- Danh hiệu “Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi” là sự tôn vinh cán bộ công đoàn có nhiều tâm huyết trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn. Do vậy việc bình chọn phải thật sự khách quan và phản ánh đúng suy nghĩ, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn.

II/ NỘI DUNG:

1. Đối tượng bình chọn :

Cán bộ công đoàn cơ sở tổ trưởng, tổ phó, ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở, CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, Nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn lao động quận 1.

2. Tiêu chuẩn và số lượng:

a/ Tiêu chuẩn:

- CĐCS phải đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh, vững mạnh xuất sắc năm 2015.

- Cán bộ CĐCS được bình chọn phải đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác công đoàn theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam.

b/ Số lượng: Bình chọn không quá 10% tổng số cán bộ công đoàn của CĐCS (tính từ tổ phó công đoàn trở lên). Đối với những CĐCS có số lượng cán bộ công đoàn ít thì được chọn 1 người. Trường hợp số lượng bình chọn cao hơn tỷ lệ quy định sẽ do công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

III- QUY TRÌNH BÌNH CHỌN.

Bước 1: Ban Chấp hành CĐCS họp thống nhất danh sách dự kiến giới thiệu cán bộ công đoàn đủ tiêu chuẩn được bình chọn và quyết định số lượng người tham gia lấy ý kiến, cách thức lấy ý kiến.

Bước 2: Cán bộ CĐCS được bình chọn viết bản thành tích cá nhân.

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến: Đoàn viên công đoàn bình chọn đánh dấu vào danh sách cột *đồng ý hoặc không đồng ý*, nếu đồng ý bình chọn người nào thì phải nêu rõ lý do bình chọn. Người được bình chọn phải có số phiếu đồng ý từ 70% trở lên. Ban Chấp hành CĐCS lập danh sách gửi về Liên đoàn Lao động quận 1 để báo cáo và kèm công văn xin ý kiến cho phép tiến hành tuyên dương tại cơ sở.

Bước 4: CĐCS tổ chức lễ tuyên dương “*Người cán bộ công đoàn của chúng tôi*” sau khi có văn bản chấp thuận của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 1.

IV- HÌNH THỨC TUYÊN DƯƠNG:

1- CĐCS tổ chức tuyên dương phù hợp nhằm tôn vinh “*Người cán bộ công đoàn của chúng tôi*” cấp CĐCS như: Giao lưu, tọa đàm, bản tin công đoàn v...v...

2- Mức chi cho các cá nhân đạt danh hiệu thực hiện theo Công văn số 118/LĐLĐ-TC ngày 08/7/2011 của Liên đoàn Lao động thành phố.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thời điểm tổ chức tuyên dương cấp cơ sở sẽ tổ chức tuyên dương nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2016.

Trên đây là nội dung kế hoạch bình chọn “*Người cán bộ công đoàn của chúng tôi*” cấp cơ sở năm 2016. Đề nghị Ban Chấp hành CĐCS quan tâm thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động quận 1, điện thoại 38222981 (bấm số 12) gặp đ/c Thường Văn Nghĩa để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận

- Ban Tổ chức LĐLĐ/TP;
- Ban Dân vận Quận ủy;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu VP./CNTT



PHIẾU BÌNH CHỌN

“Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi cấp cơ sở năm 2016”
(Áp dụng đối với CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp).

Họ và tên ủy viên BCH-CĐCS (chọn):.....

TIÊU CHUẨN	NỘI DUNG	Đồng ý	Không Đồng ý
I	Làm tốt công tác giám sát thực hiện các chế độ chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích của CBCC-VC đảm bảo các chế độ chính sách được công khai rộng rãi đến đoàn viên và người lao động		
II	Làm tốt công tác tuyên truyền những quy định liên quan đến cán bộ công chức; những quy định về chống lãng phí, chống tham nhũng và vận động đoàn viên, cán bộ công chức thực hiện và giám sát thực hiện đảm bảo không có tiêu cực, mất dân chủ, lãng phí, tham nhũng xảy ra tại đơn vị...		
III	Tổ chức các phong trào thi đua hoặc hội thi tay nghề tại đơn vị phù hợp với đặc điểm của đơn vị được đông đảo CBCC-VC hưởng ứng tham gia.		
IV	Đã quan tâm, gần gũi, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của CBCC; Tổ chức các hoạt động công đoàn, hoạt động văn hóa văn nghệ, TĐTT, xã hội, từ thiện được CBCC tích cực hưởng ứng tham gia.		
V	Có những đổi mới, sáng tạo trong hoạt động thu hút và đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của đông đảo CBCC.		

Ghi chú: Đánh dấu (x) vào mỗi tiêu chuẩn theo một trong các loại: đồng ý hoặc không đồng ý

PHIẾU BÌNH CHỌN
“Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi năm 2016”
(Áp dụng đối với CĐCS các doanh nghiệp)

Họ và tên ủy viên BCH-CĐCS (chọn):.....

TIÊU CHUẨN	NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý
I	<ul style="list-style-type: none">- Đã tổ chức lấy ý kiến đa số CNLĐ để thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều nội dung cao hơn luật có lợi cho người lao động và giám sát doanh nghiệp thực hiện nội dung thỏa ước lao động tập thể.- Hướng dẫn CNLĐ ký kết hợp đồng lao động, đảm bảo 100% CNLĐ được ký hợp đồng lao động.- Thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động khi bị xâm phạm.		
II	<ul style="list-style-type: none">- Làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến CNLĐ về pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các quy định nội bộ doanh nghiệp liên quan đến tiền lương, thưởng, thu nhập, việc làm, điều kiện lao động của người lao động.		
III	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức các phong trào thi đua hoặc hội thi tay nghề tại đơn vị phù hợp với tình hình của đơn vị được đông đảo cán bộ CNLĐ tham gia.		
IV	<ul style="list-style-type: none">- Quan tâm, gần gũi, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động; tổ chức hoạt động Công đoàn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TĐTT, xã hội, từ thiện được CNLĐ tích cực hưởng ứng tham gia.		
V	<ul style="list-style-type: none">- Có những đổi mới, sáng tạo trong hoạt động thu hút và đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của đông đảo CNLĐ.		

Ghi chú: Đánh dấu (x) vào mỗi tiêu chuẩn theo một trong các loại: Đồng ý, không đồng ý